

KẾT LUẬN

**HỘI NGHỊ LẦN THỨ 25 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 08/10/2021 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Chương trình bảo tồn
và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển
du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030**

Ngày 13 tháng 10 năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 25. Sau khi xem xét, thảo luận nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm nội dung Báo cáo của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về sơ kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết số 13-NQ/TU), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết luận như sau:

1. Sau 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 13-NQ/TU và đạt một số kết quả quan trọng bước đầu: Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh; nâng cao ý thức của người dân về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; công tác đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích xuống cấp đã được cấp ủy, chính quyền một số địa phương quan tâm hơn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Nhiều di sản văn hóa, di tích lịch sử đã được quan tâm bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo, góp phần giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử vẻ vang của địa phương.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU còn một số hạn chế, như: Ở một số địa phương, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa chưa được quan tâm, chú trọng đúng mức, nhất là đối với di sản văn hóa phi vật thể; một số loại hình nghệ thuật có nguy cơ mai một, thất truyền; công tác quản lý di tích còn hạn chế, bất cập; việc đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục dựng các di sản văn hóa, di tích lịch sử còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; nguy cơ xâm hại, xuống cấp các di tích lịch sử, di sản văn hóa còn lớn; cơ sở hạ tầng dành cho phát triển du lịch còn thiếu và yếu; chưa hình thành được nhiều điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn; số lượng khách du lịch chưa nhiều; thiếu các cơ sở lưu trú có chất

lượng; công tác tuyên truyền, phổ biến, quảng bá, giới thiệu các di sản văn hóa, di tích lịch sử chưa hiệu quả.

Nguyên nhân chủ yếu của hạn chế là do: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU; các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU chưa cụ thể, chưa sát với thực tiễn; công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 13-NQ/TU, các chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; người dân chưa tích cực, chủ động tham gia bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa, di tích lịch sử; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị quản lý văn hóa và di sản chưa chặt chẽ; thiếu vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư từ nguồn xã hội hóa cho việc tu bổ, tôn tạo, phục dựng các di sản văn hóa, di tích lịch sử; đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử, du lịch các cấp còn thiếu và chưa chuyên nghiệp...

2. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên và tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, có kết quả cụ thể các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 13-NQ/TU, Thông báo số 899-TB/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di sản văn hóa, di tích lịch sử. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy lòng tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử vẻ vang của quê hương Hưng Yên; đề cao vai trò làm chủ, sự tham gia tích cực của nhân dân, vai trò tự quản của cộng đồng trong quá trình quản lý, bảo vệ, lưu giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, đề án, dự án cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời có lộ trình thực hiện, phân công, phối hợp và trách nhiệm rõ ràng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TU và các chương trình, kế hoạch thực hiện.

- Tập trung huy động các nguồn lực, trong đó bố trí hợp lý nguồn vốn ngân sách nhà nước gắn với cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội

đề trùng tu, tôn tạo, bảo tồn, phục dựng, chống xuống cấp các di sản văn hóa, di tích lịch sử, trọng tâm là các di sản văn hóa, di tích lịch sử đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia, cấp tỉnh.

- Nghiên cứu, xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch; triển khai thực hiện các quy hoạch, chương trình, dự án về văn hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhất là dự án phục dựng và xây dựng đô thị cổ Phố Hiến; hình thành không gian kiến trúc hài hòa, thống nhất và xây dựng các điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn. Tăng cường hợp tác về phát triển văn hóa, du lịch với các địa phương và doanh nghiệp. Quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch (điểm đến, tour, tuyến, sản phẩm, hướng dẫn viên du lịch, cơ sở lưu trú, hạ tầng giao thông kết nối các di sản văn hóa, cơ sở thương mại, dịch vụ, ẩm thực...) và xây dựng thương hiệu các sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của địa phương.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, các di sản văn hóa, di tích lịch sử theo hướng tăng cường phân cấp quản lý; mọi di sản văn hóa, di tích lịch sử phải được quản lý, bảo vệ chặt chẽ và có cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm. Thường xuyên tiến hành rà soát, thống kê, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa, di tích lịch sử; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng, xâm hại di tích lịch sử, di sản văn hóa. Kịp thời lập hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền công nhận xếp hạng các di tích lịch sử, di sản văn hóa, công nhận các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú theo quy định của pháp luật, đồng thời có phương án, giải pháp bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của các di sản, di tích.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển các chương trình, điểm đến, sản phẩm du lịch văn hóa và xúc tiến du lịch.

- Rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác quản lý di sản, di tích từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn làm công tác văn hóa, quản lý di sản, di tích. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người trực tiếp trông coi, bảo vệ di sản, di tích đã xếp hạng.

- Xây dựng phương án, giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một, thất truyền; đầu tư nguồn lực phát triển di sản văn hóa phi vật thể có tính chất đặc trưng, bản sắc riêng của địa phương, của tỉnh; có chính sách hỗ trợ người tham gia hoạt động nghệ thuật trình diễn dân gian, các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tổ chức các liên hoan nghệ thuật, hội nghị, hội thảo, triển lãm và tiến hành các nghiên cứu khoa học, biên soạn tư liệu, tài liệu, sách về các di sản văn hóa, di tích lịch sử địa phương. Đẩy mạnh việc đưa các giá trị văn hóa, các di sản văn hóa, di tích lịch sử của địa phương vào chương trình giáo dục phổ thông ở các cấp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các phong trào bảo tồn, lớp truyền dạy, hội thi, liên hoan, câu lạc bộ, giao lưu thực hành, phát triển, phổ biến lan tỏa sâu rộng các giá trị di sản văn hóa phi

vật thể trong Nhân dân (lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian; ngữ văn dân gian và tri thức dân gian).

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, kiến trúc, di sản tại các điểm di sản, di tích trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên nắm bắt tình hình, kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các công trình văn hóa, tôn giáo theo hướng tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật.

- Kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng, tôn vinh các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nghệ nhân có nhiều thành tích trong bảo tồn, phát triển và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử của tỉnh.

Các Ban Đảng tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan liên quan chỉ đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện Kết luận này.

Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo),
- Các cơ quan: UBKTTW, BTCTW, BTGTW, BKTW, BDVTW, VPTW (để báo cáo),
- Các Ban Đảng tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh (để thực hiện),
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (để thực hiện),
- Các ban, sở, ngành, UB MTTQVN, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh (để thực hiện),
- Các đ/c UV BCH Đảng bộ tỉnh (để thực hiện),
- LĐVPTU, TK.BTTU,
- Lưu VPTU, CV.KT-XH^{Th.H}.

T/M TỈNH ỦY

BÍ THƯ



Nguyễn Hữu Nghĩa